

QUYNH PHỤ

Đường mở rộng, người dân có cơ hội làm giàu

Sau hơn một năm thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại, từ những con đường chật hẹp, đi lại khó khăn, đến nay nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện đã thênh thang, rộng mở. Đường rộng không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương mà đời sống người dân cũng khấm khá hơn.



Cơ sở sản xuất đồ gỗ Phiệt Thủy, thôn Hạ, xã An Thái (Quỳnh Phụ) tăng lợi nhuận nhờ việc mở rộng đường.

Thành lập cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ từ năm 1997 nhưng với anh Nguyễn Quang Phiệt, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phiệt Thủy, thôn Hạ, xã An Thái (Quỳnh Phụ) chưa bao giờ anh và gia đình cảm thấy phần khởi và yên tâm kinh doanh như thời gian gần đây. Bởi con đường liên xã rộng hơn 9m hoàn thiện vài tháng qua, giao thông đi lại thuận tiện đã giúp cơ sở của anh có nhiều khách hàng hơn. Anh Phiệt tâm sự: Trước kia khi đường chưa mở rộng việc đi lại khó khăn, mặt hàng của gia đình chủ yếu đổ cống kênh gần đến xe tải cỡ lớn, đường nhỏ nhiều khi gọi xe rất khó. Giờ đường được mở rộng gấp đôi, trải nhựa, điện sáng suốt đêm, rất thuận

tiện, gọi xe giờ nào cũng có. Nhờ đó cơ sở có nhiều khách hơn so với trước, trong đó có cả khách hàng từ tỉnh ngoài đến đặt hàng; kinh tế tăng lên, thu nhập bình quân mỗi năm tăng hơn 500 triệu đồng so với trước. Cách cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Phiệt không xa là cơ sở sản xuất giấy tiền của gia đình anh Nguyễn Minh Châu tại thôn Hạ, xã An Thái. Cũng từ việc mở rộng đường mà nguồn hàng của gia đình xuất đi các tỉnh thời gian gần đây tăng hơn nhiều. Theo chia sẻ của anh Châu, khi huyện có chủ trương mở rộng đường giao thông, cùng với các gia đình có tuyến đường đi qua, gia đình anh hiện hơn 10m²

đất ở. Tuyến đường hoàn thành, các hoạt động giao thương thuận lợi, hàng hóa của gia đình xuất đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đây, mỗi ngày có số chỉ xuất được khoảng 10 - 15 tấn hàng, giờ có đường rộng mỗi ngày xuất từ 20 - 25 tấn hàng, thu nhập của người lao động cũng được tăng lên. Nếu nguồn hàng ổn định, dự định thời gian tới anh Châu sẽ mở rộng nhà xưởng và thuê thêm nhân công. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ, đến nay toàn huyện đã có 16 tuyến đường (gồm đường tỉnh, đường huyện và đường liên xã) ở 30 xã, thị trấn với 3.286 hộ đồng

thuận, tự nguyện hiến 27,7ha đất cho nhà nước không đòi lại, trong đó đất ở 4,35ha, đất nông nghiệp là 23,44ha. Tổng giá trị đất hiến là 405,63 tỷ đồng, trong đó đất ở trị giá 382,11 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường như ĐH.76 đi qua xã An Thái hay tuyến đường ĐH.78 qua xã Quỳnh Ngọc đến nay đã hoàn thành, cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay so với trước đây. Đồng chí Đoàn Đức Hợp, Chủ tịch UBND xã An Thái cho biết: Được sự quan tâm của tỉnh, huyện đầu tư cho địa phương tuyến đường giao thông nên người dân rất phấn khởi. Khi triển khai, người dân đồng thuận cao tự nguyện hiến đất, có gia đình hiến hàng trăm mét vuông đất ở và đất nông nghiệp để mở rộng đường. Hiện nay, tuyến đường giao thông liên xã đã được hoàn thành, hai bên đường là những căn nhà cao tầng, khang trang, sạch đẹp. Đường hoàn thành, giao thông thuận lợi người dân đầu tư hàng quán, kinh doanh các mặt hàng, nhờ đó giá trị tài sản về đất cũng được nâng lên thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đây sẽ là tiền đề để địa phương hướng đích nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Quỳnh Ngọc, tuyến đường ĐH.78 với chiều dài 3,85km, chỉ sau 3 ngày kêu gọi tất cả 161 hộ gia đình đều đồng thuận tự nguyện hiến 4.500m² đất ở và đất nông nghiệp không đòi lại để mở rộng đường, đến nay diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Đồng chí Phạm Hữu Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Tuyến đường giờ được mở rộng láng nhựa, có hệ thống điện sáng, nhân dân địa phương đi lại rất thuận lợi. Đường rộng kéo theo giá đất cũng tăng hơn trước từ 4 - 5 lần; người dân có cơ hội mở rộng buôn bán, kinh doanh có hiệu quả, đời sống của người dân nhờ đó cũng được nâng cao. Sự đổi thay từng ngày tại các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ từ phong trào hiến đất mở đường đã khẳng định khi có chủ trương đúng, mang lại lợi ích thiết thực, được nhân dân đồng thuận, là cơ sở quan trọng để thay đổi cuộc sống người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Khẳng định vai trò của tín dụng chính sách ở Đông Hưng

Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 20 năm qua, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có trên 19.000 hộ thoát nghèo, 4.500 lao động được tạo việc làm, 8.522 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới, cải tạo trên 57.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 585 ngôi nhà cho hộ nghèo. Những kết quả đó đã khẳng định được vai trò của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nếu như trước đây, gia đình anh Bùi Đăng Hùng (thôn Bá Thôn 1) thuộc diện hộ cận nghèo của xã Hồng Việt thì chỉ sau 3 năm sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ để phát triển cơ sở sản xuất hàng rào làm, gia đình anh Hùng đã thoát nghèo và có cuộc sống bớt khó khăn hơn. Anh Hùng cho biết: Qua thời gian bị bệnh, không thể đi làm ăn xa được nên tôi đã quyết định về mở cơ sở sản xuất ngay tại gia đình. Đứng thời điểm đó, được cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bá Thôn 1 tạo điều kiện bình xét cho vay từ chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), tôi đã có thêm vốn để đầu tư một số thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của cơ sở. Sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, gia đình anh Hùng không chỉ thoát nghèo mà còn tạo thêm việc làm cho 1 lao động với thu nhập 200.000 đồng/ngày. Đến nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ được tiêu thụ ở trong xã mà còn ở cả các địa phương lân cận.

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao 31,52 tỷ đồng, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, đến ngày 31/7/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ cho vay đạt 479,23 tỷ đồng với 11.549 khách hàng đang vay vốn, tăng gấp 15 lần so với dư nợ thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. Với phương châm tận tâm và hỗ trợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn vốn tín dụng ưu đãi, trong 20 năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng luôn phối hợp với đoàn thể nhận ủy thác các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Ông Lại Trí Học, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban giảm nghèo xã Đông La cho biết: Trên địa bàn xã Đông La hiện có 429 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt 18,155 tỷ đồng. Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị định số

78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương rất kiên quyết đồng thời giao nhiệm vụ bắt cứ một đoàn thể nào để thất thoát vốn vay thì đồng chí trưởng đoàn thể đó phải chịu trách nhiệm chính trong tổ chức vay vốn. Chính vì thế, đến nay, xã Đông La không có nợ xấu trong cho vay ưu đãi và tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,7% và tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 1,7%.

Bà Vũ Thị Vân, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng cho biết: Trong quá trình hoạt động, Phòng giao dịch luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, góp phần triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các đoàn thể nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã căn cứ ngân sách chuyển 3,727 tỷ đồng sang Phòng giao dịch để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách

khác trên địa bàn huyện, từ đó nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác tại ngân sách địa phương lên 9,621 tỷ đồng, tăng 8,468 tỷ đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. Thời gian tới, Phòng giao dịch tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung mọi nguồn lực và nhân lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các đoàn thể nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã căn cứ ngân sách chuyển 3,727 tỷ đồng sang Phòng giao dịch để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách

MINH HƯƠNG



Giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Liên Giang.

CỰU CHIẾN BINH KIẾN XƯƠNG

Thi đua làm kinh tế giỏi

5 năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Kiến Xương hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm dần qua từng năm, số hội viên khá, giàu ngày càng tăng là minh chứng rõ nét mà hiệu quả từ phong trào mang lại. Gia đình CCB Nguyễn Hữu Doanh, thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao là một trong những điển hình tiêu biểu trong tích tụ ruộng đất. Năm 2011, chứng kiến người dân để hoang ruộng đất, cơ mọt um tùm, ông Doanh đã đến từng nhà vận động bà con cho thuê lại tích tụ được 37 mẫu ruộng để cấy lúa, sau đó đầu tư gần 500 triệu đồng mua 4 máy cấy, 1 máy gặt, 1 máy làm đất phục vụ sản xuất. CCB Nguyễn Hữu Doanh chia sẻ: Nhìn bờ xôi ruộng mật để hoang hóa tới rất xót xa. Được người thân ủng hộ, hai vợ chồng đã dùng toàn bộ số tiền tích góp để mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; vừa phục vụ nhu cầu sản xuất của gia đình vừa gặt thuê, cấy thuê cho nhân dân các xã trong huyện. Sau khi trừ chi phí, mô hình của gia đình thu về gần 600 triệu

đồng/năm, tạo việc làm cho 5 - 7 lao động thời vụ. Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Cao cho biết: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, 5 năm 2017 - 2022, Hội CCB xã phối hợp tổ chức 34 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp cho 530 lượt hội viên. Hội quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 50 gia đình hội viên vay hơn 2,2 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Hội viên nhiệt tình tham gia các chương trình phát triển kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề từ chăn nuôi, kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng trọt đến tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn... góp phần nâng cao đời sống. Đến nay, tỷ lệ hội viên nghèo toàn xã còn 2 hộ; số hội viên khá, giàu tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Trương Công Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương chia sẻ: Phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội CCB huyện triển khai sâu rộng tới các cấp hội, đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của từng địa phương. Qua triển khai,

ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 559 lớp tập huấn cho 28.375 lượt hội viên CCB về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng, trừ sâu bệnh... Hội CCB huyện quản lý 49 tổ tiết kiệm và vay vốn, tín chấp cho 1.302 hộ vay với dư nợ trên 50 tỷ đồng và không để xảy ra nợ quá hạn. Hàng năm, Huyện hội xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và ủy thác do hội cơ sở quản lý. Việc trả lãi cho ngân hàng, bình xét đối tượng được vay vốn bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, hội viên đã xây dựng quỹ giúp nhau giảm nghèo được hơn 2,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho 506 lao động trong huyện. Toàn Hội hiện có 19 công ty, doanh nghiệp; 10 hợp tác xã; 120 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ đã duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm ăn có lãi cho thu nhập

cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách cho nhà nước, tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm giàu cho bản thân và gia đình. Toàn Hội phấn đấu mỗi năm giảm 0,2% số hội viên nghèo; 100% cơ sở hội xây dựng quỹ hội bình quân đạt 600.000 đồng/hội viên để sử dụng vào các hoạt động tình nghĩa và giúp hội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp nhằm tạo vốn ban đầu để hội viên phát triển sản xuất.

TIẾN ĐẠT



Xí nghiệp may Đông Thăng do cựu chiến binh Trần Thế Thao làm chủ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Một số lưu ý trong chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm giai đoạn mưa bão

- Về chuồng trại**
 - Kiểm tra kỹ lưỡng kết cấu chuồng nuôi, tu sửa lại các hệ thống không chắc chắn. Đặc biệt mái chèo cần gia cố, chằng chống để hạn chế bị tốc mái khi có bão. Nên chuẩn bị sẵn đồ đạc, đồ dùng để không bị ngập úng.
 - Lắp đặt thêm hệ thống mái hiên, rèm che để che chắn không cho nước mưa tạt vào chuồng nuôi.
 - Độn dẹp kho chứa thức ăn, thuốc thú y; kiểm tra hệ thống giá kê, cửa sổ, mái che bảo đảm không bị ngập nước khi có mưa lớn. Kho chứa cần có diện tích phù hợp để bảo đảm dự trữ đủ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm khi có sự cố thiên tai.
 - Khởi thông cống rãnh, tu sửa đường ống thoát nước. Đặc biệt hệ thống xử lý chất thải cần phải che chắn và thoát nước tốt không để ô nhiễm ra môi trường.
 - Đối với các trang trại cần lắp đặt thêm hệ thống máy phát điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho hệ thống chăn nuôi khi có sự cố mất điện.
- Về thức ăn, nước uống**
 - Dự trữ đủ thức ăn cho đàn gia súc gia cầm trong mùa mưa bão, đối với đại gia súc cần dự trữ nguồn thức ăn thô xanh như rơm khô, cỏ khô, thức ăn ủ chua.... Đối với chăn nuôi lợn và gia cầm cần dự trữ thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và lượng vừa phải để bảo đảm thức ăn không bị hết hạn, không bị ẩm mốc.
 - Thức ăn cần đảm bảo chất lượng, cần đổi các thành phần dinh dưỡng, đầy đủ các vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi, nâng cao sức đề kháng vật nuôi thích ứng với sự thay đổi thời tiết mùa mưa bão. Đối với đàn trâu bò sau mưa bão không nên chăn thả ở những bãi cỏ ngập nước.
 - Cung cấp đủ nước sạch, mát cho đàn vật nuôi. Cần có hệ thống bể chứa nước sạch để dự trữ nước uống cho đàn vật nuôi khi mưa to, bão lớn.
- Về chăm sóc nuôi dưỡng**
 - Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, cọ rửa dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc khử trùng toàn bộ chuồng nuôi và khu vực xung quanh.
 - Vào những ngày có mưa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi cần chăm sóc tốt cho gia súc, gia cầm, cho ăn thức ăn để tiêu, bảo đảm chất lượng phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Chủ động bổ sung thêm thuốc kháng sinh và các chất bổ trợ như: vitamin, khoáng chất vào thức ăn để phòng bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho đàn vật nuôi.
 - Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện vật nuôi ốm, chết cách ly, xử lý tránh làm lây lan dịch bệnh.
- Về công tác thú y**
 - Tiếp cận đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi theo đúng lịch trình khuyến cáo của cơ quan thú y. Đàn trâu, bò tiêm lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục. Đàn lợn tiêm 4 bệnh do (dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, đờng đầu), tai xanh, lở mồm long móng. Đàn gia cầm tiêm newcastle, cúm gia cầm, tụ huyết trùng.
 - Sau mưa bão cần thực hiện ngay việc khơi thông thoát nước, quét dọn, vệ sinh tiêu độc khử trùng. Có thể sử dụng một số hóa chất như Cloramin để xử lý nguồn nước ao bèo, bãi thả trong điều kiện ngập nước.
 - Với vật nuôi ốm cần cách ly, vật nuôi chết cần chôn sâu hoặc đốt đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi xác chết ra môi trường. Khi vật nuôi chết nhiều cần báo ngay cho cán bộ thú y hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời tránh làm lây lan dịch bệnh.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH